

มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๑๘๕ (ก.พ. ๖๖)
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๓ รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๘๔ (ม.ค. ๖๖) ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่เลขานุการนำเสนอเรื่องต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา สภาวิชาการได้มีมติและมอบหมายให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการนั้น ฝ่ายเลขานุการขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อวาระและมติ	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	<p>รายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา ที่ประชุมรับทราบการรายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ มอบหมายให้คณะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักส่งเสริม วิชาการฯ
๒	<p>รายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ</p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา ที่ประชุมรับทราบการรายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับ นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย</p>	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ	อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของวิทยาลัยฯ
๓	<p>พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒</p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <ol style="list-style-type: none">เห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๕ ราย ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕เห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๑ ราย ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	อยู่ระหว่างการนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย

ลำดับที่	ชื่อวาระและมติ	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๔	<p>พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์</p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ และมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ให้ทบทวนข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตรภายใต้การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจต่อคณะ/วิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะเพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย
๕	<p>พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์</p> <p style="text-align: center;">- ถอนวาระ -</p>	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเพื่อนำเสนอ สภาวิชาการอีกครั้ง
๖	<p>พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.) ภายใต้โครงการหลักสูตร Premium Course คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์</p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>มอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และนำเสนอต่อสภาวิชาการอีกครั้ง</p>	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเพื่อนำเสนอ สภาวิชาการอีกครั้ง

ลำดับที่	ชื่อวาระและมติ	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๘	<p>พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เห็นชอบเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ และมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ให้ทบทวนข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตรภายใต้การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมไปถึงการสร้าง ความเข้าใจต่อคณะ/วิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ เพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย

มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา

ที่ประชุมรับทราบ

ว่าที่ร้อยโท



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรัตน์ ปาณานนท์)

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา